



ที่ อน๐๓๗.๑/ว. ๒๕๕๔

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง กิจกรรม “บอกรักพ่อที่ภูผิงค์” ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทที่ยาตรา

เรียน นายอำเภอเมืองอุทัยธานี นายอำเภอหนองขาหย่าง และนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๒/๑๒๒๔๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ด้วยวุฒิสภา ได้ดำเนินกิจกรรม “บอกรักพ่อที่ภูผิงค์” ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทที่ยาตรา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ กิจกรรมฯ ประกอบด้วย การปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๘๔ คัน จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดเชียงใหม่ (พระตำหนักภูผิงค์ราชินีเวศน์) ระยะทาง ๙๙๙ กิโลเมตร ซึ่งกำหนดออกเดินทางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยจังหวัดที่ขบวนฯ เคลื่อนผ่าน ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, **อุทัยธานี**, กำแพงเพชร และจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ ระหว่างการเดินทางจะมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ, การสร้างฝายทดน้ำ, การมอบจักรยานให้กับเด็กยากไร้ในชนบท และการนำสิ่งของบริจาคไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น

จังหวัดอุทัยธานีได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในระหว่างเส้นทางเคลื่อนขบวนฯ สนับสนุนการดำเนินงาน โดยเชิญชวนมวลชน เน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วมต้อนรับขบวนฯ ที่เคลื่อนผ่านในเขตพื้นที่ของตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด และการสนับสนุนอื่น ๆ เช่น การจัดขบวนจักรยานของตนเองเข้าร่วมในขบวนฯ การจัดเตรียมน้ำดื่ม ผ้าเย็น การประสานด้านการจราจร และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยขบวนดังกล่าวจะผ่านมาถึงจังหวัดอุทัยธานีในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ผ่านเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง, องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า, องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม, เทศบาลเมืองอุทัยธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน และองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.uthailocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ สด.จ.อุทัยธานี”

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นายวันชัย อดุคนธ์ทิพย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานบริหารทั่วไป

โทร.๐-๕๖๕๑-๑๙๖๕/ ๐-๕๖๕๗-๑๕๙๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”